

Số: 73/LĐLĐ

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Gia Lâm, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thực hiện Công văn số 140/LĐLĐ ngày 10/3/2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Công văn số 68-CV/BDVHU ngày 12/3/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện yêu cầu BCH Công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo hướng dẫn của ngành y tế; tuyên truyền để CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn nâng cao ý thức, nhận thức, phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng dịch và cũng không quá hoang mang lo lắng về dịch bệnh, tuyên truyền để đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ, hiểu đúng về tình hình dịch bệnh, chủ động phòng chống dịch bệnh đúng cách, tránh hoang mang, không chủ quan. Tuyệt đối không đưa những thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh; phát hiện, chủ động thông tin với cơ quan chức năng xử lý những trường hợp đưa thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh. Đồng thời tuyên truyền để CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn không kỳ thị với những người đi, đến từ các quốc gia có dịch bệnh.

2. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, cách ly, điều tra khoanh vùng xử lý khi phát hiện các ca nghi ngờ và ca bệnh. Lưu ý những người đến và đi từ vùng có dịch cần thực hiện nghiêm túc công tác cách ly theo đúng quy định.

3. Chủ động giám sát chặt chẽ đội ngũ CNVCLĐ tại nơi làm việc; kiểm soát chặt chẽ người lao động đi và về từ vùng dịch, tự giác khai báo, chủ động phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh, thông tin với các cơ sở y tế để điều tra, giám sát, cách ly, khoanh vùng xử lý sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19.

4. Phối hợp chặt chẽ với chủ sử dụng lao động làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh; triển khai nghiêm túc hàng ngày việc vệ sinh môi trường khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; tham mưu chủ sử dụng lao động bảo đảm đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất phòng chống dịch trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ chủ động vệ sinh môi trường, khử khuẩn, vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, hạn chế tập trung đông người và hạn chế tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh... khi có dấu hiệu bệnh lý của đường hô hấp cần đến các cơ sở y tế để được khám và tư vấn.

Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ; trước 16h hàng ngày **báo cáo đột xuất** tình hình dịch bệnh về Liên đoàn Lao động Huyện theo địa chỉ email gialam@congdoanhanoi.org.vn để tổng hợp báo cáo LDLĐ thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hương